



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citelไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑๐-๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๕๖,๖๑๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ดัน 8 มหา'ลัย รับตรงเด็กนร. ศิลป์-เกาหลี

ศึกษาธิการ • “กมล” ดัน 8 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเกาหลี รับตรงเด็กนักเรียนสายศิลป์ภาษาเกาหลีให้เรียนต่อ ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมเปิดสอนภาษากิมจิแล้ว 70 แห่ง มีผู้เรียนกว่า 1.8 หมื่นคน ถ้าทิ้งไปน่าเสียดายมาก

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือเสนอไปยังมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาภาษาเกาหลีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้พิจารณาจัดสอบรับตรงนักเรียนที่มีทักษะภาษาเกาหลีอยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่

และเตรียมความพร้อมจัดอบรมความรู้ภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานให้แก่ครูในช่วงปิดภาคเรียน ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ โดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลี และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งจัดหาครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ด้วย

เลขาฯ สพฐ.กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีถึง 70 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีเด็กนักเรียนเลือกวิชาภาษาเกาหลี 18,745 คน และมีแนวโน้มเด็กนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สพฐ.จึงมีการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งจากการประเมินผลโครงการดังกล่าว พบนักเรียนมีความรู้ ทักษะทางด้านภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานอย่างดี แต่เนื่องจากยังไม่มีการบรรจุวิชาภาษาเกาหลีเข้าสู่ระบบการสอบวัดความถนัดเฉพาะด้าน (PAT) และการรับสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้นักเรียนขาดโอกาสต่อยอดพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเกาหลีอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอให้มีการรับตรงในสาขาภาษาเกาหลี และหากได้ศึกษาต่อก็จะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใช้ภาษาเกาหลีในด้านการสื่อสาร และยังพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยได้

